



## ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา รอบที่ 3

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้ทำการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการรับสมัคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(พระกิตติสารสุธี)

รองอธิการบดี วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คณะศาสนาปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม (จำนวน 1 รูป)

ที่	ชื่อ - สกุล - ฉายา	หมายเหตุ
1	พระชลสิทธิ์ โกยทา	ภาคปกติ ห้องเรียน ก

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง (จำนวน 39 รูป/คน)

ที่	ชื่อ - สกุล - ฉายา	หมายเหตุ
1	พระเทิดศักดิ์ กิตติสิริ (พันลำภักดิ์)	ภาคปกติ ห้องเรียน ข
2	พระมหาดนัย แก้วโต	ภาคปกติ ห้องเรียน ข
3	นาย อภิลิทธิ์ สุวรรณโกมลชัย	ภาคปกติ ห้องเรียน ข
4	ส.ท.จิตวัต ตีมาก	ภาคปกติ ห้องเรียน ข
5	จ.ส.ต.ธนาณัติ พิมล	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
6	จ.ส.ต.คทาวุธ โรคาพ่าย	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
7	จ.ส.ท.กิตตินันท์ ฉายชัยภูมิ	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
8	จ.ส.อ.พงศธร ชินโคตร	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
9	นางสาว นราทิพย์ บุญสุภา	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
10	นางสาว อารีพร โคตรพันธ์	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
11	นางสาว ขวัญทอง ประถมภาส	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
12	นางสาว พิชชาพร กลิ่งพะไล	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
13	นางสาว สุธิดา แสนบุตดา	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
14	นางสาว หทัยชนก ยี่มวงษ์	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
15	นางสาว อริศรา ผลบุญสืบ	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
16	นาย นฤพล ปาจะกัง	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
17	นาย ปฏิภาณ สมัครณรงค์	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
18	นาย ภูมิพัฒน์ บุญแย้ม	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
19	นาย ศุภพลวัช ศรีชื่น	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
20	นาย จิรพัฒน์ แก้วเกื้อ	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
21	นาย ชัยนธร สมบัติ	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
22	นาย ปฏิภาณ ม่วงจิ้น	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
23	นาย วรารุช ธรรมรังษี	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
24	นาย วัชระ ดานา	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
25	นาย ศรัณย์ กัณหารี	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
26	นาย สุจินดา ดอนปัด	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
27	ส.ต. พีระพงศ์ คงอาษา	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
28	ส.ท.ธนวัฒน์ ไพละอ้อ	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
29	ส.ท.ปฏิภาณ ม่วงจิ้น	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)

30	ส.ท.ภูมิพัฒน์ บุญเยี่ยม	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
31	ส.ท.ไพโรจน์ เต็มเปี่ยม	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
32	ส.อ. ทศพล หนองหลวง	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
33	ส.อ.ชาตภูมิ ร้อยนิมพลี	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
34	ส.อ.วีรพงษ์ แสงรุ่ง	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
35	ส.อ.สยศ ทรายทอง	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
36	ส.ต.ประณะวัฒน์ เกิดศิริ	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
37	ส.อ.ณัฐดนัย ร่วมเขต	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
38	นาย อิศระ ขำเอนก	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
39	นาย ชัยวัฒน์ ผู้ดี	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)

**คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (จำนวน 2 คน)**

ที่	ชื่อ - สกุล - ฉายา	หมายเหตุ
1	นางสาว วรรัตน์ พิทักษ์สุข	ภาคปกติ ห้องเรียน ก
2	นางสาว อีสริยวรรณ อ่วมจันทร์	ภาคปกติ ห้องเรียน ก

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ในรอบที่ 3 กรุณาเข้ากลุ่มไลน์ สาขาวิชาที่ท่านสมัคร เพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ต่อไป

รับรองตามนี้



(พระครูวิภัชธรรมวิจิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย



กลุ่มไลน์สาขาวิชาการปกครอง



กลุ่มไลน์สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม



กลุ่มไลน์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ